

แบบฟอร์ม

การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ อปท. อบต.สันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งบประมาณที่จัดสรร	โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๒๒๐,๐๐๐ บาท	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ ตรวจค้นหาหามะเร็งเต้านม ในกลุ่มแกนนำสตรี - ติดตามการดำเนินในพื้นที่ - อบรม เสริมสร้าง สนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ มีภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแล ด้านสาธารณสุขเบื้องต้น โดยพึ่งพิงตนเองได้อย่างถูกต้อง และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก่อนนำส่งต่อ สถานพยาบาล ต่อไป - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	อุดหนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โครงการเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท - โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัยมะเร็งเต้านม บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๗,๒๕๐ บาท - โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕,๙๐๐ บาท - โครงการ ปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖,๘๕๐ บาท	๐ บาท	

หมายเหตุ ส่งแบบรายงานพร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานรูปแบบ CD ส่งมาให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ

เพื่อที่จักได้รวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป

ภาพถ่ายกิจกรรมพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (อย่างน้อยโครงการละ ๓ ภาพ)

ชื่อ โครงการ “อบรมหมอบนุ้บ้านในพระราชประสงค์” บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒ ชื่อ อบท. อบต. สันคั้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



- อบรมให้ความรู้ เสริมสร้าง สนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ มีภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขเบื้องต้นโดยพึ่งพิงตนเอง ได้อย่างถูกต้อง และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ก่อนนำส่งต่อสถานพยาบาลต่อไป

ภาพถ่ายกิจกรรมพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (อย่างน้อยโครงการละ ๓ ภาพ)

ชื่อ โครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒ ชื่อ อปท. อบต. สันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในกลุ่มแกนนำสตรี
- ติดตามการดำเนินในพื้นที่หมู่ที่ ๒

ภาพถ่ายกิจกรรมพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (อย่างน้อยโครงการละ ๓ ภาพ)

ชื่อ โครงการ ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒
ชื่อ อปท. อบต. สันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
- ติดตามการดำเนินในพื้นที่ หมู่ที่ ๒